

BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 59 /TB-HVTTNV ngày 15 /10 /2019 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam)

TT	Đơn vị	Vị trí tuyển dụng	Số lượng	Điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng	Điều kiện ưu tiên
I	Khoa Công tác thanh niên	Giảng viên Truyền thông và tổ chức sự kiện	2	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên Biên đạo và dàn dựng chương trình	1	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Biên đạo, Huấn luyện múa; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên nhạc lý	1	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Thanh nhạc, SP âm nhạc; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên kỹ năng công tác thanh niên	2	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Công tác thanh thiếu niên, Truyền thông, Nghệ thuật. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên lý luận và Nghiệp vụ công tác thanh niên	1	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Công tác thanh thiếu niên, Giáo dục và phát triển cộng đồng. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.

